

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๕๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ME มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง การข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขานุการ ผู้อำนวยการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๐
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๐ แจ้งตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๑ อนุมัติให้บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษ ประเภทบังคับ ในการจำหน่ายกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดซื้อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ กระดาษพิมพ์แบบต่อเนื่อง สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือ หรือสมุดต่าง ๆ เฉพาะที่ผลิตจากบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด แต่เพียงแห่งเดียว โดยวิธีกรณีพิเศษ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าราคาวัสดุข้างต้นที่บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด จำหน่าย จะต้องไม่เกินราคาราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่อ้างถึง ๒ กำหนดบัญชีราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติ นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การกำหนดราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๒ เป็นการกำหนดราคาราคามาตรฐานของกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ตามเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๐ ที่ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดซื้อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ จากบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

/บางปะอิน...

บางปะอิน จำกัด ไม่เกินราคารมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่เมื่อต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๓ เห็นชอบให้ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษดังกล่าวไปแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลให้ราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษที่กระทรวงการคลังได้กำหนด ตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๒ สิ้นผลไปด้วย นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด ดังนั้น หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประสงค์จะจัดซื้อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติแล้ว จึงเป็นดุลยพินิจของส่วนราชการที่จะสามารถจัดซื้อได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษที่กระทรวงการคลังกำหนดอีก ทั้งนี้ วิธีการจัดหาย่อมเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิริศ ชัยสุตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงาน

และรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๓ ๕๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐๒ ๒๗๑ ๑๐๔๕